



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
ฉบับที่ 25  
การจัดกิจกรรม และการออกกำลังกายของนักศึกษา

---

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 24 การเปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม และการออกกำลังกายของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินต่อไปได้ และเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการด้านพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศกำหนดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ดังต่อไปนี้

1. โครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ แทนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก หรืออาจทำได้ทั้งรูปแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน สำหรับกลุ่มคนจำนวนน้อยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
2. การจัดกิจกรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐ กำหนด และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3. หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ให้นักศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมโดยละเอียด แนวทางการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้กำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษาพิจารณาอนุญาต และรายงานอธิการบดีเพื่อทราบ

## 4. การจัดกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ประเภทกิจกรรม	แนวทางการดำเนินการ
4.1	กิจกรรมด้านความบันเทิง ประกวด แข่งขัน - การแสดงของศิลปินภายนอกเช่น คอนเสิร์ต - การแสดงดนตรี	- อนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมด้านความบันเทิง ได้แก่ การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยนักศึกษา - ให้จัดกิจกรรมในพื้นที่หรือสถานที่เปิด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยต่อพื้นที่
4.2	กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ - การแข่งขันกีฬา - การฝึกซ้อมตีกลอง/ร้องเพลงเชียร์	- อนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อออกกำลังกาย และฝึกซ้อมกีฬาทุกประเภท โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและพื้นที่ออกกำลังกาย แนบท้ายประกาศ - สามารถจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในได้ โดยไม่ให้มีกองเชียร์และผู้ชม หรือจัดกิจกรรมโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสมและไม่ขัดกับประกาศฉบับนี้ กรณีที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ให้ขอมาตรการการป้องกันโรคติดต่อฯ จากผู้จัดงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการขออนุมัติเข้าร่วมการแข่งขัน - ให้งดจัดกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การฝึกซ้อมหรือตีกลอง ร้องเพลง และกิจกรรมเชียร์ทุกประเภท
4.3	กิจกรรมด้านจิตอาสา - ค่ายอาสา - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ - งานซ่อม ทาสีถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์	- ให้งดการจัดกิจกรรมภายนอก ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกล จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง - สามารถจัดกิจกรรมได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ มจร. บางมด มจร.บางขุนเทียน และ มจร.ราชบุรี โดยผู้จัดกิจกรรมต้องประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ในพื้นที่ และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไกลและการพักค้างแรมนอกสถานที่

ลำดับที่	ประเภทกิจกรรม	แนวทางการดำเนินการ
4.4	กิจกรรมด้านวิชาการ - จัดประชุม เข้าร่วมประชุม สัมมนา การบรรยายให้ความรู้ - การแสดงผลงานทางวิชาการ - การแข่งขันทางด้านวิชาการ - กิจกรรมติวทางวิชาการ - กิจกรรมการแนะนำหลักสูตร	- ให้จัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือหากจัดแบบ Class room ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอน - กรณีที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ให้ขอมาตรการการป้องกันโรคติดต่อฯ จากผู้จัดงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรม
4.5	กิจกรรมด้านศาสนา - พิธีทำบุญตักบาตร - พิธีทางศาสนาอื่น ๆ	- สามารถจัดกิจกรรมได้โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยต่อพื้นที่
4.6	การจัดกิจกรรมตลาดนัดขายของในมหาวิทยาลัย	- ให้งดการจัดกิจกรรม จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
4.7	กิจกรรมจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ เช่น งานราตรี 14 บุรินทร์ พาแลงบางมด กิจกรรมบายเนียร์ กิจกรรมไนท์ เป็นต้น	- ให้งดการจัดกิจกรรมจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
4.8	กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ตามประกาศนี้	- ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง - หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเร่งด่วน ให้ผ่านการพิจารณาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจากสำนักงานกิจการนักศึกษา เพื่อขออนุมัติต่อรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาตและรายงานต่ออธิการบดีเพื่อทราบ
4.9	กิจกรรมมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง	- ให้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือ แบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน ให้มีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของหน่วยงานทางราชการและระเบียบ ประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กิจกรรมใด ๆ ที่ยังไม่อนุญาตให้จัดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นได้ ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้นเป็นลำดับ และเป็นไปตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564



(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี